

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

* Sáng ngày 29/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc với đại biểu cử tri thành phố Thái Bình sau kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV. Dự hội nghị có các đại biểu: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến đại biểu cử tri thành phố Thái Bình kết quả kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 11 dự án luật, 3 nghị quyết, cho ý kiến về 10 dự án luật; xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng. Cử tri thành phố tin tưởng và phấn khởi trước kết quả kỳ họp. Đặc biệt là hoạt động tích cực, trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu tại các kỳ tiếp xúc cử tri trước tại thành phố Thái Bình đã cơ bản được giải quyết. Vì vậy, tại kỳ tiếp xúc này, cử tri thành phố không có ý kiến nào đối với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin đến đại biểu cử tri về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian qua, với những giải pháp mang tính đột phá, sự nỗ lực, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số và là một trong những tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2019 ước cao gấp gần 2 lần so với năm cuối nhiệm kỳ trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực,

đúng hướng. Hiện nay, tỉnh đang chuyển từ sử dụng ngân sách nhà nước sang thực hiện xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư. Nhờ vậy mà tỉnh đã huy động nguồn vốn xã hội rất lớn, năm sau cao hơn năm trước. Bên cạnh đó, tỉnh chuyển hướng phát triển kinh tế - xã hội từ chủ yếu phát triển theo hướng Nam, Tây Nam trước đây sang hướng Bắc, Đông Bắc. Đầu tư hệ thống giao thông kết nối đồng bộ, đến năm 2025 Thái Bình sẽ có ít nhất 12 cây cầu kết nối với Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, qua đây hình thành 12 trục phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để các chủ trương của tỉnh được triển khai thực hiện tốt, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngoài sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp cần có sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân.

* Sáng ngày 29/11, tại thị trấn Vũ Thư, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc với đại biểu

cử tri 15 xã, thị trấn phía Bắc huyện Vũ Thư sau kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV. Dự hội nghị có các đại biểu: Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Bùi Quốc Phòng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu cử tri đã nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV và bày tỏ sự đồng thuận cao với kết quả kỳ họp. Đại biểu cử tri kiến nghị một số vấn đề: Có tình trạng một số đối tượng dùng kích điện để bắt giun, như vậy không chỉ có con giun bị tận diệt mà còn hủy hoại tất cả các loại sinh vật có lợi khác trong đất, ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp, hủy hoại môi trường nên cần có những biện pháp xử lý hành vi dùng kích điện để bắt giun. Trước tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đại biểu cử tri đề nghị ngành chức năng đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng.

Cần xử lý nghiêm các trường hợp làm giả hồ sơ thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin để bảo đảm tính công bằng, nghiêm minh. Có biện pháp, chế tài ngăn chặn, phòng ngừa, làm giảm các vụ án giết người, các vụ án mạng trong gia đình.

Bên cạnh đó, đại biểu cử tri cũng kiến nghị: tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế ở huyện, xã; sớm hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi lợn, kinh phí tiền học phí bị bệnh dịch tả lợn châu Phi; việc tuyển dụng, đánh giá công chức cần hiệu quả, sát với thực tế từng cơ quan, đơn vị, địa phương...

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã giải trình các ý kiến, kiến nghị của đại biểu cử tri, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh tổng hợp, gửi các ngành chức năng, địa phương liên quan xem xét, giải quyết và trả lời cử tri.

NGUYỄN TÙNG - QUẢN PHƯƠNG

TẬP HUẤN KỸ NĂNG...

(Tiếp theo trang 1)

Để buổi tập huấn đạt hiệu quả, đồng chí đề nghị các đại biểu nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi thông tin, thực hành các thao tác trên máy tính bằng đã được cấp cho từng người để thực hiện tốt hơn yêu cầu của kỳ họp.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu HĐND tỉnh được phổ biến về phần mềm ứng dụng trên máy tính bằng đã được cài đặt sẵn, hướng dẫn đăng nhập hệ thống, sơ đồ vị trí tham gia họp, cách xem lịch họp; tìm kiếm nội dung, tài liệu liên quan đến kỳ họp gồm các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết... Ngoài ra, các đại biểu HĐND tỉnh còn được hướng dẫn thao tác đăng ký phát biểu trao đổi, thảo luận, chất vấn, biểu quyết, lấy ý kiến; yêu cầu hỗ trợ, xem kết luận chất họp; trao đổi trực tuyến và đăng xuất khỏi máy tính bằng. Bên cạnh đó, các chuyên viên giúp việc HĐND tỉnh cũng được tập huấn cách soạn thảo, lưu trữ, sửa chữa văn bản trên mạng để các đại biểu dễ tìm kiếm...

Đại biểu Đỗ Năng Hoạt, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh



Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của kỳ họp HĐND tỉnh là xu hướng tất yếu, là nét mới nổi bật, thể hiện rõ quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Qua đó đẩy mạnh việc tiến tới xây dựng chính quyền điện tử. Những kỹ năng được trang bị tại buổi tập huấn rất sát thực với công việc của đại biểu, giúp các đại biểu có thể nghiên cứu tài liệu của kỳ họp mọi lúc, mọi nơi, biết lịch và nội dung cụ thể của từng phiên họp, biểu quyết các vấn đề nhanh gọn, chính xác.

Đại biểu Đinh Thị Hồng Thái, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Phụ



Tại buổi tập huấn, chúng tôi được trang bị đầy đủ các thông tin về phần mềm ứng dụng dành cho đại biểu để thực hiện "kỳ họp không giấy" lần thứ hai. Phần mềm rất tiện lợi, phù hợp với thời đại công nghệ 4.0. Đặc biệt, chỉ với một cái máy tính bằng được HĐND tỉnh trang bị, nối mạng internet là đại biểu có thể tìm được bất cứ tài liệu gì liên quan đến kỳ họp và thực hiện các thao tác kỳ họp yêu cầu. Sau buổi tập huấn này tôi sẽ dành thời gian tự thực hành để tại kỳ họp thứ chín tới đây sẽ thực hiện thành thạo các thao tác, nhất là đăng ký ý kiến thảo luận, chất vấn và biểu quyết trên máy tính bằng.

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN

(Tiếp theo trang 1)

Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV; các chủ trương, chính sách mới, những sự kiện nổi bật về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và của tỉnh. Tuyên truyền kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp. Tăng cường tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, tình hình biển, đảo... Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí báo cáo viên chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tích cực, chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; thường xuyên phản ánh tình hình theo phân cấp.

KỶ NIỆM 30 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc, 4 lần được Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh tặng bằng khen.

* Sáng ngày 29/11, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tiên Hải tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019).

Cùng với sự lớn mạnh của Hội CCB Việt Nam, 30 năm xây dựng và phát triển, Hội CCB huyện Tiên Hải đã khẳng định vai trò, vị trí, đối mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ. Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội CCB huyện Tiên Hải đã vận động gia đình hội viên hiến 4.750m² đất, ứng hộ 1.500m³ đá, 1.700m³ cát và tham gia đóng góp 2.760 ngày công làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng; tổng số tiền đóng góp xây dựng nông thôn mới đạt 11 tỷ đồng. Hội còn phối hợp với các ngân hàng nhận ủy thác hơn 76,4 tỷ đồng cho hơn 2.900 hội viên vay phát triển kinh tế. Thành lập 65 tổ an ninh trật tự, 26 câu lạc bộ phòng, chống ma túy, 47 tổ tự quản an toàn giao thông..., qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Liên kết sản xuất - hướng đi hiệu quả

Trong phát triển sản xuất nông nghiệp, khâu liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên, liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm chưa bao giờ là bài toán dễ giải.

KỶ 1: ĐA DẠNG HƯỚNG LIÊN KẾT



Mô hình liên kết sản xuất từ xã Diệp Nông (Hưng Hà).

Với sản lượng cây hàng trăm tấn/năm, người dân xã Hồng Tiến (Kiến Xương) tuy có nghề truyền thống làm mầm cây song sản phẩm mầm cây chưa tạo được sức hấp dẫn đối với người tiêu dùng. Trước đây, do chưa có tem, nhãn hiệu, sản lượng bán còn hạn chế nên sản phẩm mầm cây Hồng Tiến chưa phát triển và tương xứng với tiềm năng giá trị. Trước tình hình đó, ông Trần Văn Kiểm, Giám đốc HTX SXKD dịch vụ thủy sản Hồng Tiến đã đứng ra thành lập HTX với 120 hội viên. Hiện nay, HTX liên kết, liên doanh với 30 hộ dân trong xã để sản xuất và tiêu thụ mầm cây. Ông Kiểm cho biết: HTX có vai trò kiểm tra, giám sát chất lượng, dán nhãn mác và tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Để sản phẩm mầm cây Hồng Tiến phát triển bền vững, bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm địa phương, HTX đã phối hợp với các đơn vị xây dựng nhãn hiệu tập thể cho mầm cây Hồng Tiến. Cũng theo

ông Kiểm, mỗi năm HTX SXKD dịch vụ thủy sản Hồng Tiến sản xuất và bán ra thị trường khoảng 10.000 lít mầm cây trong đó thị trường trong tỉnh chiếm 30%.

Cũng như mầm cây Hồng Tiến, sản phẩm rươi đình làng của Công ty TNHH Phú Sa, thôn Nam Hòa, xã Hồng Tiến (Kiến Xương) đã bước đầu đem lại thành công nhờ có sự liên kết trong sản xuất. Ông Đỗ Văn Vang, Giám đốc Công ty chia sẻ: Hiện nay Công ty đã liên kết với 35 trang trại, gia trại tại địa phương để trồng nguyên liệu phục vụ sản xuất. Mỗi năm Công ty tiêu thụ sản phẩm với sản lượng bình quân 500 tấn. Qua đó góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Nhờ đầu tư công nghệ tiên tiến và thực hiện sản xuất theo đúng quy trình nghiêm ngặt nên sản phẩm rươi đình làng đã được chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm. Với quy mô sản xuất như hiện nay, mỗi năm Công ty cung ứng ra thị trường 30.000 - 40.000 lít

rươi. Mới đây, Công ty đã có đơn đặt hàng từ doanh nghiệp ở nước ngoài, hứa hẹn đó sẽ là tín hiệu vui để Công ty mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu.

HTX Hồng Minh (Hưng Hà) có trên 2.700 thành viên, tổng vốn điều lệ khoảng 4,4 tỷ đồng. Thời gian qua, HTX đã tích cực chỉ đạo, điều hành sản xuất, tổ chức thực hiện các khâu dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho xã viên phát triển sản xuất, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, góp phần thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Tuy nhiên, chưa hài lòng với kết quả hoạt động của HTX, đầu năm 2019, ông Bùi Văn Vũ, Giám đốc HTX đã tiên phong đứng ra thành lập HTX SXKD an toàn Vũ Anh tại khu bãi Cửa Sông, thôn Tịnh Xuyên, xã Hồng Minh. Ông Vũ cho biết: HTX được thành lập nhằm mục tiêu hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm và tạo việc làm cho các thành viên. Để thuyết phục người dân tham gia

liên kết với HTX, cán bộ HTX phải là những người tiên phong trong sản xuất. Bản thân tôi cũng là một trong những người đầu tiên chuyển đổi từ trồng rau màu sang phát triển trang trại tổng hợp vào năm 2010. Đến nay, trang trại tạo việc làm cho 4 - 5 lao động, thu nhập trung bình 3 - 3,5 triệu đồng/người/tháng. Tổng doanh thu của trang trại đạt khoảng 1 tỷ đồng/năm. Cũng theo ông Vũ, HTX hiện có 21 thành viên, vốn điều lệ 4,86 tỷ đồng. Với 21,6ha đất trồng trọt, 1 năm HTX sản xuất lúa xuất khẩu 2 vụ và cây màu 3 vụ. Bên cạnh đó, HTX còn tổ chức nuôi gà ta thả vườn, nuôi cá, nuôi bò sinh sản, cung ứng vật tư nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; đồng thời, làm dịch vụ máy làm đất, dịch vụ sơ chế bảo quản sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ tín dụng nội bộ với số vốn xoay vòng nội bộ hỗ trợ các thành viên khoảng 500 triệu đồng. Đặc biệt, HTX đã bắt đầu liên kết, ký hợp đồng với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho thành viên. Anh Phạm Công Hoàn, một thành viên của HTX cho biết: Dù mới đi vào hoạt động được mấy tháng song chúng tôi rất hài lòng với phương châm sản xuất sạch, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, liên kết với doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi của HTX... HTX đã góp phần bảo đảm đầu ra cho sản phẩm ổn định và có tiềm năng mở rộng thị trường tiến tới xuất khẩu sản phẩm.

Có thể nói, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã góp phần đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp, các HTX, nhất là việc tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm của người nông dân; ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật; đồng thời, chú trọng quy trình sản xuất sạch, an toàn, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

(còn nữa) MAI THƯ

HỘI NÔNG DÂN XÃ NAM THẮNG GIÚP HỘI VIÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Nam Thắng (Tiên Hải) đã có nhiều giải pháp như nhận ủy thác vốn của ngân hàng cho hội viên vay; tập huấn kỹ thuật; tham quan các mô hình phát triển kinh tế trong và ngoài tỉnh. Qua đó tạo động lực mới cho hội viên thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

Ông Vũ Văn Biển, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Thắng cho biết: Xác định giúp hội viên phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội đã linh hoạt, sáng tạo triển khai thực hiện các chương trình, tuyên truyền, vận động và chuyển hướng cho hội viên các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao để đưa vào sản xuất, chăn nuôi. Hiểu được hạn chế trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như việc chậm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất, Hội đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn, tham quan các mô hình phát triển kinh tế cho hội viên. Điển hình như tham quan, học tập mô hình trồng thanh long ruột đỏ ở xã Thống Nhất, chuỗi ở xã Hồng

An (Hưng Hà); mô hình nuôi ốc nhồi ở xã Hồng Lý (Vũ Thư); tập huấn kỹ thuật trồng ớt, cà tím, dưa leo, dưa gang tại Công ty Cổ phần Chế biến nông sản Đức Lộc (Hải Dương). Ngoài ra, Hội còn tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân nói chung, cán bộ, hội viên, nông dân nói riêng về công tác giảm nghèo, nâng cao nhận thức cho các hộ nghèo tự vươn lên trong lao động sản xuất để có đời sống ổn định, thoát nghèo bền vững. Tích cực vận động nhân dân phát huy lợi thế, điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa cây, con giống có giá trị vào nuôi, trồng; chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế hộ cho thu nhập cao. Qua đó đã góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu công tác giảm nghèo hàng năm của xã.

Để hội viên có vốn phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Nam Thắng còn tín chấp với các ngân hàng với số vốn trên 22 tỷ đồng cho 278 hộ vay. Ban Chấp hành Hội tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi và

chỉ đạo sâu sát 8 tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm nâng cao chất lượng công tác tín chấp đồng thời tích cực chỉ đạo đơn đốc thu hồi các khoản vay đến hạn. Với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội, nhiều hội viên đã ra sức tìm tòi, học hỏi, từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều mô hình phát triển kinh tế với những giống cây trồng, vật nuôi được nông dân xã Nam Thắng ứng dụng thực hiện ngày càng nhiều. Ngoài ra, Hội Nông dân xã Nam Thắng còn chấp mỗi tiêu thụ vật tư thương phẩm cho hội viên, bình quân khoảng 600 con vịt/tháng; chấp mỗi trống và tiêu thụ 3 mẫu ớt đỏ; ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Chế biến nông sản Đức Lộc (Hải Dương) sản xuất và bao tiêu sản phẩm cà tím với diện tích hơn 20 mẫu. Từ việc hỗ trợ vốn, kỹ thuật, hội viên nông dân xã Nam Thắng đã tập trung nhân rộng thành công các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao và ngày càng xuất hiện nhiều điển hình trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

MANH THẮNG



Hội viên, nông dân xã Nam Thắng (Tiên Hải) tích cực phát triển kinh tế VAC.